

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Trung Tâm Bóng Đá Brampton sẽ được đổi tên thành Trung Tâm Thể Thao Save Max

Thành phố hoàn tất thỏa thuận quyền đặt tên cơ sở công cộng đầu tiên

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 26 tháng 10 năm 2020) – Trung Tâm Bóng Đá Brampton tọa lạc tại 1495 Sandalwood Parkway East sẽ sớm có tên mới là Trung Tâm Thể Thao Save Max.

Vào ngày 30 tháng 9, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã thông qua thỏa thuận 15 năm giữa Thành Phố Brampton và Save Max Real Estate Inc. về quyền đặt tên ngoài cho Trung Tâm Bóng Đá Brampton với giá \$2,512,500. Thỏa thuận đã được hoàn tất và động thái này phù hợp với chiến lược tài trợ của Thành Phố được Hội Đồng Thành Phố phê duyệt vào tháng 3 năm 2019.

Việc cấp quyền đặt tên cho một cơ sở của Thành Phố đem đến một phương tiện bền vững để tạo ra doanh thu mới nhằm bù đắp các chi phí liên quan đến hoạt động và những cải tiến trong tương lai của cơ sở đó. Doanh thu từ quyền đặt tên sẽ giúp bù đắp một số chi phí gia tăng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tốt hơn cho cư dân, thay vì chuyển chi phí cho người nộp thuế.

Thành Phố sẽ bắt đầu thay bảng chỉ dẫn bên ngoài, cũng như bảng chỉ dẫn đường, lối đi, tài liệu hành chính và quảng cáo trong vài tháng tới.

Để cảm ơn cộng đồng, Save Max Real Estate Inc. sẽ tài trợ một chương trình bóng rổ tự do miễn phí sau giờ học cho các thanh thiếu niên Brampton từ 10 đến 13 tuổi tại Trung Tâm Thể Thao Save Max. Là một [cộng đồng thân thiện với thanh thiếu niên được chỉ định](#), việc đầu tư vào các chương trình dành cho thanh thiếu niên vẫn là ưu tiên hàng đầu của Thành Phố.

Quyền Đặt Tên và Tài Trợ

Vào tháng 3 năm 2019, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã phê duyệt danh sách rút gọn các cơ sở của Thành Phố để bán quyền đặt tên như một phần của việc áp dụng chiến lược tài trợ trên toàn thành phố và Chính Sách Quyền Đặt Tên và Tài Trợ được cập nhật. Chương trình tài trợ và quyền đặt tên trên toàn thành phố mang đến cơ hội được điều chỉnh phù hợp để các doanh nghiệp kết nối với cộng đồng, tạo ra những trải nghiệm nâng cao cho cư dân. Với áp lực tài khóa gia tăng, Thành Phố cam kết giảm thiểu tác động đến người đóng thuế, đồng thời mang lại chất lượng cuộc sống cao nhất cho cư dân. Để tìm hiểu về các cơ hội tài trợ và quyền đặt tên có sẵn, bao gồm cả tại Trung Tâm Cộng Đồng Gore Meadows và Sân Chơi Cricket Teramoto, vui lòng truy cập www.brampton.ca/sponsorship hoặc gửi email đến sponsorbrampton@brampton.ca.

Giới Thiệu về Trung Tâm Bóng Đá Brampton

Cơ sở rộng 152.000 foot vuông này là nơi có ba sân cỏ trong nhà, một phòng tập khiêu vũ được chỉ định và một phòng tập thể hình hiện đại được mở quanh năm được trang bị ba sân bóng rổ có thể chuyển đổi thành sân trung tâm FIBA kích thước tiêu chuẩn. Các tiện ích ngoài trời bao gồm sân thể thao, sân bóng rổ, sân phun nước và sân chơi. Các tiện ích mới được lên kế hoạch hoàn thành vào mùa thu này bao gồm hai sân cỏ nhân tạo được chiếu sáng, cấu trúc mái vòm theo mùa, đường chạy ba làn dài 60 mét và một khán đài. Trung bình mỗi tháng, cơ sở này đón 75.000 lượt khách. Quyền đặt tên phụ có sẵn cho các sân cỏ và sân bóng rổ trong nhà cũng như các tiện ích ngoài trời mới. Hãy [tham quan trực tuyến](#) Trung Tâm Bóng Đá Brampton.

Trích dẫn

“Tôi rất vui được thông báo rằng Trung Tâm Bóng Đá Brampton sẽ sớm được đổi tên thành Trung Tâm Thể Thao Save Max. Đây là một bước tiến quan trọng của Thành Phố và là sự đầu tư đáng kể của cộng đồng. Chúng tôi được nghe các cư dân nói về việc tìm kiếm nguồn doanh thu không đánh thuế với tác động tối thiểu đến cư dân. Quyền tài trợ và đặt tên là một phương thức mới để tạo ra doanh thu có lợi cho cộng đồng.”

– *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Khoản đầu tư này không chỉ đơn thuần là đổi tên tòa nhà – đây còn là cơ hội và khả năng cải thiện hơn nữa các tiện ích của chúng tôi và bù đắp một số chi phí hoạt động, thay vì chuyển chi phí cho người nộp thuế. Doanh thu bổ sung cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho những người sử dụng trung tâm.”

– *Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton*

“Trung Tâm Bóng Đá Brampton là một cơ sở thể thao mang tính bước ngoặt thực sự ở Brampton, tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác của Save Max Real Estate Inc. vì đã cung cấp chương trình bóng rổ miễn phí cho các thanh thiếu niên. Là một trong những thành phố trẻ nhất ở Canada, chúng tôi biết điều quan trọng là phải cung cấp cho thanh thiếu niên các hoạt động cần thiết để hỗ trợ sức khỏe tổng thể.”

– *Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton*

“Các nhân viên của Thành Phố đã cật lực làm việc để xây dựng mối quan hệ đối tác với các doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc tài trợ cho các chương trình, sáng kiến và sự kiện khác nhau của Thành Phố và được chứng minh là đã thành công. Bán quyền đặt tên cơ sở là một bước đi đúng đắn trong việc tìm kiếm các nguồn doanh thu thay thế để tiếp tục cung cấp các dịch vụ và chương trình nâng cao cho cộng đồng của chúng ta.”

– *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

“Brampton chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim tôi vì đây là ngôi nhà đầu tiên khi tôi chuyển đến Canada vào năm 2003, nơi đây đã mang lại cho tôi rất nhiều sự hỗ trợ và thành công. Tại Save Max, chúng tôi rất vui mừng về mối quan hệ hợp tác mới này. Chúng tôi rất hăng hái và nhiệt tình tham gia vào các hoạt động liên quan đến thể hệ trẻ. Chúng tôi tin rằng việc đầu tư vào các hoạt động giải trí đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thanh thiếu niên, giúp mang đến một môi trường phát triển lành mạnh. Chúng tôi cảm thấy may mắn khi có thể cống hiến cho thành phố theo cách này, và cảm thấy rằng việc cống hiến cho cộng đồng cũng là cách để chúng tôi nói lời Cảm Ơn.”

– *Raman Dua, Giám Đốc Điều Hành và Chủ Sở Hữu, Save Max Real Estate Inc.*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi

hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

Loveleen Dhiman
Giám Đốc Marketing, Save Max Real Estate
905.459.7900 Ext.122 | loveleen@savemax.ca